

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๙๕๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ติดตามการดำเนินงานในโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๐๒๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๐๒๓

ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๒. สรุปการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของแต่ละจังหวัด จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สรุปข้อมูลการขอละเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ

คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

จำนวน ๑ ชุด

๔. แบบรายงานการจัดบริการน้ำดื่มสะอาด

ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

จำนวน ๑ ฉบับ

๕. แบบรายงานการจัดบริการน้ำดื่มฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่จังหวัดคัดเลือกสถานศึกษาจำนวน ๑๑ แห่ง เข้าร่วมโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระยะที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของสถานศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จังหวัดรวบรวมและประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสถานศึกษาดังกล่าว และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จังหวัดรวบรวมและประมวลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสถานศึกษาดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการที่เป็นปัจจุบันให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยจัดส่งแบบรายงานเป็นไฟล์ Excel ผ่านระบบ Google Forms ลิงก์ <https://bit.ly/3S4OILH> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. กรณีไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จังหวัดขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่มีรายชื่อในโครงการฯ ระยะที่ ๑ พิจารณาดำเนินการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยบริการแก่นักเรียนในสถานศึกษา พร้อมทั้ง ให้จังหวัดรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการจัดบริการน้ำดื่มของสถานศึกษาดังกล่าว และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบรายงานข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางระบบ Google Forms ลิงก์ <https://bit.ly/3OpvFtz> โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑ กรณีใช้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านหรือประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดให้มีเครื่องกรองน้ำเพื่อบริการน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยให้นักเรียน หากมีเครื่องกรองน้ำอยู่แล้ว อาจพิจารณาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยในการบริการน้ำดื่มให้นักเรียนในสถานศึกษา

๒.๒ จัดบริการน้ำดื่มสะอาดแบบบรรจุขวดหรือแบบบรรจุขวดถังสำหรับให้นักเรียนในมีความเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละสถานศึกษา รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@dla.go.th](mailto:saraban@dla.go.th)

ผู้ประสานงาน นางสาวสรลพัฒน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร. ๐๘๑ ๔๕๑ ๖๔๑๖

QR Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://bit.ly/3CrCN5I>